

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về tăng cường phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
và sinh con thứ ba trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Trong thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên; văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát triển; các phong tục, tập quán lạc hậu cơ bản được đẩy lùi; đa số người dân tích cực lao động, sản xuất để phát triển kinh tế, giảm nghèo và đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên tại một số nơi vùng sâu, vùng xa việc nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ triệt để; tình trạng sinh con thứ ba trở lên năm 2019 là: 186/1972 trẻ, chiếm 9,43%; năm 2020: 228/1960 trẻ, chiếm 11,63%; tình trạng tảo hôn năm 2019 là 20 cặp; năm 2020 là 25 cặp, hiện đang có chiều hướng gia tăng, do đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân, gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển nhân tố con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát, phản biện đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong việc lồng ghép các chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động truyền thông, tư vấn tuyên truyền; vận động hội, đoàn viên gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; xây dựng, thực hiện thí điểm mô hình thôn, bản, trường học không có người tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để nhân ra diện rộng. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm và tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước, phong tục, tập quán tiến bộ văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở; giao nhiệm vụ cụ thể và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc nắm, chỉ đạo, rà soát, số lượng, tình hình, nguyên nhân đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba theo từng tháng, từng quý, năm.

3. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về công tác DS-KHHGD, coi công tác DS-KHHGD là một nhiệm vụ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng của huyện. Cùng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển Văn hóa - Xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn, đặc biệt là cán bộ làm công tác dân số xã, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên dân số thôn bản/y tế thôn bản; ổn định bộ máy làm công tác DS-KHHGD các cấp từ huyện đến cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu công tác DS-KHHGD.

Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, triển khai thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các xã đặc biệt khó khăn, truyền thông trực tiếp nói chuyện chuyên đề, thăm các hộ gia đình để tư vấn thuyết phục, hỗ trợ các trang thiết bị và tài liệu phục vụ công tác truyền thông tại cơ sở để chuyển tải các thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân trong lĩnh vực DS-KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Huy động, kêu gọi, hỗ trợ và cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình cho 100% người dân có nhu cầu sử dụng như: Vòng tránh thai, que cấy, thuốc tiêm, thuốc uống...

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Phát huy vai trò gia đình và cá nhân trong việc thực hiện Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới và các chính sách pháp luật khác của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Thành lập, nhân rộng mô hình các câu lạc bộ “Phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Câu lạc bộ truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản”, “Câu lạc bộ phụ nữ sinh con một bề không sinh con thứ 3 trở lên”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”... Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để tuyên tải đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó

khẩn để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn và đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.

4. Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị cụ thể, chi tiết nhằm khắc phục tối đa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện.

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng nội dung định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện.

6. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc xử lý nghiêm các trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba trở lên.

7. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi, đảng bộ.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các Đ/c thành viên Đoàn công tác số 7 theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy phụ trách theo dõi huyện Vị Xuyên,
- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- LĐ, CV Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện,
- Lưu Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Anh Tuấn